

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Đắk Song, ngày 24 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO
CỦA NGƯỜI ĐƯỢC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM
Tại kỳ họp thứ.....HĐND huyện Đắk Song, nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đắk Song.

- **Tôi là:** Đồng Văn Giáp
- **Chức vụ:** Trưởng phòng.
- **Đơn vị công tác:** Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Căn cứ Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Kế hoạch số 13/KH-HĐND ngày 10/11/2023 của Thường trực HĐND huyện Đắk Song về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện Đắk Song khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu, tôi xin báo cáo như sau:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

*** Về phẩm chất chính trị:**

Luôn làm đúng quan điểm, đường lối của Đảng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai các chủ trương đường lối, chính sách của đảng.

Trong thực hiện công việc liên quan giao tiếp với người dân tôi luôn hoà nhã, giải thích tận tình cho người dân nắm bắt được công việc liên quan.

Có thái độ lịch sự, tận tình hướng dẫn đối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đến liên hệ công việc, không gây phiền hà cho nhân dân hay tổ chức đến liên hệ công tác.

*** Đạo đức, lối sống:**

+ Đạo đức cá nhân: Luôn học hỏi bạn bè, đồng nghiệp để nâng cao trình độ, có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Đạo đức với cơ quan: Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan. Có lối sống trung thực, thẳng thắn.

+ Đạo đức với xã hội: Tôi luôn có mối quan hệ tốt với quần chúng nhân dân nơi cơ quan công tác và nơi cư trú.

Về lối sống: Bản thân thực hiện tốt việc tiết kiệm, không lãng phí của gia đình và tập thể.

*** Việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật.**

Luôn chấp hành Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, nội quy của cơ quan đơn vị; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện

các quy định của cơ quan, có khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ và xử lý những vấn đề khó khăn, phức tạp, nhạy cảm.

Không làm những điều Đảng viên không được làm; có tinh thần nêu gương, gương mẫu đối với cán bộ, công chức và vợ, con trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2.1. Kết quả công tác lãnh đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực, phạm vi phụ trách; tính năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tham mưu UBND huyện triển khai các văn bản của cấp trên liên quan đến công tác Quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, khoáng sản trên địa bàn huyện.

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND, ngày 27/7/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 –NQ/HU, ngày 07/5/2021 của Huyện ủy về quản lý đất đai và trật tự xây dựng gắn với quản lý dân cư và quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Đăk Song, giai đoạn 2021-2025.

Tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND, ngày 10/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác đất làm vật liệu san lấp và san lấp mặt bằng thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

UBND huyện đã tổ chức công khai, niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả đối với lĩnh vực đất đai và môi trường theo Quyết định số 1589/QĐ-UBND, ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, giao dịch bảo đảm, môi trường, tài nguyên nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, cấp xã; Quyết định số 1926/QĐ-UBND, ngày 28/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc Công bố danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 1925/QĐ-UBND, ngày 28/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc Công bố danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; đồng thời xây dựng ISO TCVN 9001 - 2015 về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và môi trường.

Từ năm 2021 đến nay đã tham mưu UBND huyện ban hành 50 văn bản chỉ đạo điều hành trong việc quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản. Ngoài ra trong các kết luận tại cuộc họp giao ban tuần, tháng quý đều chỉ đạo việc quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản.

2.2. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ, thu hút, trọng dụng nhân tài; công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát.

Tổ chức quán triệt đến các Đảng viên trong Chi bộ, cán bộ công chức cần phải kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn.

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tiêu cực; gắn đấu tranh PCTN với phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị.

2.3. Số lượng, chất lượng sản phẩm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý.

Tham mưu cho UBND huyện giải quyết công việc kịp thời đúng thời gian quy định, trong công việc có liên quan đến các sở, ban, ngành, các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn, tôi phối hợp trao đổi để hoàn thành nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan. Cụ thể:

*** Công tác lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm.**

Tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 theo quy định và đang hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trước ngày 15/12/2023.

*** Đánh giá, nhận xét:**

Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tiến độ theo quy định, trên cơ sở hoạch hoạch phát triển kinh tế của Tỉnh và Huyện cũng như đóng góp ý kiến của các ngành, lĩnh vực có liên quan vì vậy việc triển khai thực hiện có tính khả thi cao, đây là cơ sở bước đầu thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

*** Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai.**

Tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định giao chỉ tiêu cấp quyền sử dụng đất hàng năm và tham mưu tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định, hàng năm đều cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân vượt chỉ tiêu đề ra, cụ thể:

Năm 2021 tham mưu cho UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 561 hộ gia đình với tổng diện tích là 408,56 ha đất trong đó có 2,37 ha đất ở; 413,91 ha đất nông nghiệp đạt 136,18 % so với Kế hoạch đề ra; cấp đổi, cấp lại cho 618 trường hợp.

Năm 2022 tham mưu cho UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 707 hộ gia đình với tổng diện tích là 457,97 ha đạt 183,18 % so với Kế hoạch đề ra.; cấp đổi, cấp lại 1.138 trường hợp; chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở cho 283 trường hợp.

Năm 2023, tham mưu cho UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 521 hộ gia đình với tổng diện tích là 278,14 ha đất trong đó có 0,92 ha đất ở; 277,22 ha đất nông nghiệp đạt 139,07 % so với Kế hoạch đề ra; cấp đổi, cấp lại cho 279 trường hợp.

Tham mưu UBND huyện giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai như: cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các thủ tục khác có liên quan.

*** Công tác giải quyết tranh chấp, đơn thư khiếu nại, tố cáo.**

- Trong giai đoạn 2021 đến nay, phòng Tài nguyên và Môi trường phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận 56 đơn, trong đó theo dõi 25 đơn, đã giải quyết 26 đơn, đang xử lý 05 đơn.

- Hướng dẫn các hộ dân giải quyết đơn và chuyển nội dung đơn đề nghị giải quyết tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

*** Công tác môi trường, khoáng sản:**

- Tham mưu UBND huyện cấp Giấy phép môi trường tại các xã đối với các trang trại chăn nuôi đảm bảo theo quy định.

- Tham mưu UBND huyện tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu vệ sinh môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt hàng năm trên địa bàn huyện Đắk Song.

- Tiến hành thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn huyện năm 2023 .

- Việc quản lý, phân bổ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường: Bảo đảm thực hiện có hiệu quả, đúng quy định theo hướng dẫn tại Thông tư 02/2017/TT-BTC.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức, hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường thường niên như: Tổ chức các hoạt động Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới; hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn; tổ chức các hoạt động tại Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới; Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học; hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới; hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ trái đất....

- Kiểm tra, giám sát đối với các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền kịp thời các thông tin phản ánh của nhân dân về các hành vi gây ô nhiễm môi trường: tiếp nhận 12 thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường đã xác minh, xử lý.

- Phối hợp với UBND các xã kiểm tra, rà soát và yêu cầu các chủ dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về môi trường. Đề nghị các xã, thị trấn lập danh sách, quản lý các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, hướng dẫn xây dựng chuồng trại, xử lý môi trường để đảm bảo mục tiêu hộ chăn nuôi ở Nông thôn có chuồng trại hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 90%.

- Tuyên truyền, hướng dẫn UBND các xã thực hiện tiêu chí bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là vấn đề thu gom, xử lý rác thải. Không để tình trạng xả rác bừa bãi tại các khu công cộng, đường giao thông; kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải của các đơn vị cung ứng dịch vụ trên địa bàn; Thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân tự xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình để giải quyết trước mắt vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải ở nông thôn. Tiếp tục quy hoạch, xây dựng bãi xử lý rác thải theo cụm xã, khu vực và kêu gọi đầu tư công trình xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn.

- Thực hiện xã hội hóa kết hợp với đầu tư của ngân sách Nhà nước trong công tác thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn; khói bụi và nước thải của các nhà máy, các cơ sở sản xuất, chế biến thường xuyên được kiểm tra, kiểm soát, yêu cầu chủ cơ sở khắc phục hệ thống, thay đổi công nghệ, giảm thiểu các yếu tố ảnh hưởng xấu đến môi trường.

- Các lò sấy cà phê trên địa bàn huyện được kiểm tra, yêu cầu các chủ lò sấy đầu tư, nâng cấp lò sấy, cải tiến hệ thống thu gom, xử lý khói bụi, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất việc khói bụi phát tán ra môi trường trước khi bước vào mùa vụ.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản đối với các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra đối với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn huyện.

*** Công tác khác:**

- Thu tiền sử dụng đất hàng năm đảm bảo chỉ tiêu đề ra, trong đó năm 2023 thu là 49.831.000.000 (Bốn mươi chín tỷ, tám trăm ba mươi một triệu đồng).

- Tham mưu UBND huyện bàn hành 85 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai trên địa bàn huyện.

- Tham mưu UBND huyện khắc phục những tồn tại, hạn chế theo Kết luận số 99/KL-TTr của Thanh tra tỉnh và Kết luận số 839-KL/TU, ngày 08/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Tham gia với Đoàn công tác của Huyện ủy làm việc tại Đảng ủy các xã, thị trấn.

- Tham gia với Tòa án đo đạc, xác minh vị trí đất đối với các vụ việc giải quyết trên địa bàn huyện.

- Tham gia với Đội thi hành án định giá tài sản đối với các vụ án trên địa bàn huyện.

- Thực hiện các công việc khác được UBND huyện phân công.

2.4. Kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận về giám sát chuyên đề, về chất vấn và các nghị quyết, kết luận khác của HĐND huyện; kết luận, kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ban của HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân trong lĩnh vực, phạm vi phụ trách; kết quả thực hiện các cam kết và các vấn đề đã hứa.

Tham mưu trả lời các ý kiến, kiến nghị của các cử tri trên địa bàn huyện; giải quyết ngay hoặc tham mưu giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sát đáng và phù hợp với quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản. Tham mưu báo cáo đề xuất các vấn đề cử tri ý kiến thuộc thẩm quyền của cấp trên.

3. Hạn chế, thiếu sót và phương hướng khắc phục.

*** Hạn chế, thiếu sót:**

- Tham mưu một số công việc cho lãnh đạo UBND huyện còn chậm, một số văn bản còn quá hạn, chưa linh hoạt khi xử lý công việc.

- Việc tham gia giải quyết một số vụ án hành chính liên quan đến tranh chấp đất đai còn hạn chế, kéo dài. Cụ thể việc cung cấp hồ sơ chưa đảm bảo thời gian theo yêu cầu.

- Tình trạng san lấp mặt bằng vẫn còn diễn ra mà chưa có biện pháp ngăn chặn, giải quyết triệt để.

- Việc thực hiện phương án sử dụng đất đối với diện tích đất của các Công ty Lâm nghiệp bàn giao về cho địa phương chưa thực hiện đến bước cuối cùng, công tác rà soát đối với các diện tích đất trên chưa thực hiện.

- Việc khắc phục các tồn tại hạn chế theo Kết luận 839, 99, 131 một số nhiệm vụ chưa đến bước cuối cùng.

*** Nguyên nhân hạn chế, thiếu sót:**

- Một số văn bản được giao để tổng hợp báo cáo cần có số liệu của các cơ quan khác nên không chủ động trong việc cập nhật các số liệu có liên quan.

- UBND các xã, thị trấn chưa phát hiện kịp thời các vi phạm hành chính và chưa quyết liệt ngăn chặn và xử lý vi phạm; chưa triển khai thực hiện phương án sử dụng đất đã giao về cho địa phương quản lý.

- Việc lưu trữ hồ sơ chưa khoa học, một số hồ sơ thất lạc dẫn đến việc cung cấp hồ sơ còn chậm, chưa đảm bảo trong việc nêu ý kiến xét xử tại Tòa án.

- Việc khắc phục các tồn tại hạn chế theo Kết luận 839, 99, 131 chưa đến bước cuối cùng do có nhiều khó khăn, vướng mắc; một số nội dung khó khăn trong việc khắc phục hoặc không khắc phục được.

*** Phương hướng, biên pháp khắc phục:**

- Bố trí công việc khoa học, sắp xếp thời gian giải quyết công việc phù hợp để giải quyết công việc.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

- Nâng cao trình độ cho bản thân.

- Nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan đến chuyên môn.

- Tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai đảm bảo đúng thời gian quy định./.

Người viết báo cáo



Đồng Văn Giáp